

หนุนปรับสิทธิสุขภาพ เท่าเทียมทั้ง3กองทุน

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (ไฮแทป-HITAP) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา HITAP ได้รับเชิญจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เข้าให้ข้อมูลและความเห็นต่อการจัดทำ “สิทธิประโยชน์พื้นฐานด้านสุขภาพ” ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดย HITAP เห็นด้วย แต่เสนอให้ใช้คำว่า “สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” แทน ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำสิทธิรักษาพยาบาลใน 3 กองทุนสุขภาพหลักของประเทศ

นพ.ยศกล่าวอีกว่า สำหรับแนวทางในการจัดทำสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพของประเทศนั้น จากประสบการณ์ในช่วง 5 ปี ซึ่ง HITAP ได้ศึกษาและวิจัยสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลที่จำเป็นให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้เสนอรูปแบบการจัดทำสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ ดังนี้

1. ดำเนินงานในรูปแบบองค์กรหรือคณะกรรมการ อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากการจัดทำสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพจะครอบคลุมไม่เฉพาะระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเท่านั้น แต่รวมถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการที่อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกระทรวงการคลัง เพื่อให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ และเป็นการอภิบาลระบบด้วย

2. ยึดรูปแบบการดำเนินงานเช่นเดียว

กับการจัดทำบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการพัฒนาและทบทวนสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีการประชุมในทุกเดือนเช่นเดียวกัน เนื่องจากสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลไม่แตกต่างจากยาและเวชภัณฑ์ที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงต้องมีการทบทวนตลอดเวลา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และคุ้มครองประชาชนผู้มีสิทธิ

3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะผู้บริหารกองทุนและแพทย์เท่านั้น แต่ต้องมีภาคประชาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วม โดยมีรูปแบบเดียวกับบอร์ด สปสช. ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้รับฟังข้อมูลที่รอบด้านและมีส่วนร่วมในการพิจารณา

4. ใช้งานวิชาการกำหนดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลการศึกษาและวิจัยมาเป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งจากประสบการณ์ที่ HITAP ได้ทำงานร่วมกับ สปสช. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพิ่มเติม โดยสิทธิประโยชน์ที่ HITAP ทำการศึกษาวิจัย อาทิ สิทธิประโยชน์แว่นสายตาสำหรับเด็ก การคัดกรองพัฒนาเด็ก และการให้ยาต้านไวรัสเอดส์เพื่อลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก เป็นต้น

นพ.ยศกล่าวต่อว่า การจัดทำสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพถือเป็นทิศทางระบบสุขภาพของประเทศไทยที่ต้องขับเคลื่อนไป ซึ่งในต่างประเทศต่างมีการจัดทำสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพในรูปแบบนี้เช่นกัน เพื่อให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบและกองทุนต่างๆ ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมกัน